
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒<£๖๖ 

วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒<£๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ คร้ัง
๑)รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ.๒<£๖๖ เม่ือวันท่ี 

๒๙สิงหาคม ๒๔๖๖
๒) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เมื่อวันที่ ๘ 

กันยายน ๒๔๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๗

ญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗(เพิ่มเติม)

ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ กรณีมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ (เพิ่มเติม)

ญัตติขออนุมัติกันเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗

ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗

เร่ืองอ่ืน ๆ



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม 
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ -  ๑๖ .๐ ๐  น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้มาประชุม
๑. นายสุรลิทธิ้ วงศ์การณ์

๒. นายศราวุฒิ ณ ลำพูน 
๓. นายพรชัย ธารเที่ยงธรรม 
๔. นายธนารักษ์ วงศ์ษา 
๕. นายพัฒนเดช สมบูรณ์ชัย 
๖. นายปวีณวัซร์ ศรีพงษ์ 
๗. นายบุญฤทธิ๋ ซุนสิทธ้ี 
๘. นางสาวเข็มเพชร สมนาศักดี้ 
๙. จ.ส.อ.ธีระศักด อุปะละสกุล 
๑๐. นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ 
๑๑. นายเฃมชาติ สุคันธวงศ์ 
๑๒. นายสุพจน์ ปีนสุรัตน์ 
๑๓. นายสุรชัย ชัติปีญญา 
๑๔. นายถนอม เมืองสุวรรณ์ 
๑๕. นายสุริยัน ปีญญา 
๑๖. นายศิรคักด ทองยอด 
๑๗. จ.ส.อ.บุญทวี อินตาชัย 
๑๘. นายอดุลย์ มโนรมย์ช่ืน 
๑๙. นายหิรัญ ชัยนุ 
๒๐. นายสุวรรณ หอยแก้ว 
๒๑. นายสิทธิชัย มูลทา

รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอเมือง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอเมือง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอเมือง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอเมือง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๕ อำเภอเมือง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๖ อำเภอเมือง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๘ อำเภอเมือง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๙ อำเภอเมือง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอป่าซาง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอบ้านโอ่ง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอบ้านโอ่ง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอลี้ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอลี้ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอลี้ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองส่อง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวข้าง

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายนิวัติ เพียรพนัสสัก 
๒. นายบุญเลิศ อินบุรี

๓. นายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์

ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ไปราฃการ)
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอป่าซาง 
(ลาป่วย)
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอแม่ทา 
(เดินทางไปต่างประเทศ)



๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๒. นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๓. นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. นายชัยภัทร สะคำปัน เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๔. นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๖. นายนรินทร์ คำสาร เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๗. นายแสวงชัย ยศกาศ เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๘. นายวรชัย อุตตมชัย ที่ปรึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๙. นางสาววรกศิณี สุนทร รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทน

ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๑ ๐ .นายสุพรรณ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง
๑ ๑ .นางสาวณปภัซ อุตตมชัย หัวหน้าสำนักปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๒.ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี เลขานุการองศ์การบริหารส่วนจังหวัด

(เลขานุการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด)
๑๓.นางวลัยพร คิริคง ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๔.นางณัซขา สิทธิไพศาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๔.นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๖.นายพิชัย จาอาบาล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๗.นางวิซนันท์ จุลบุตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
๑๘.นางสุวิมล กันทะสี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๙ .นายลัมฤทธิ๋ ใหม่ชุ่ม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง
๒๐.นายพรฤทธื้ ต๊ะกาบโพธ๋ึ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒๑.นางธัญญา หวันชัยศรี หัวหน้าฝ่ายการประขุม
๒๒.นางศรีพรรณ์ หินสวน หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
๒๓.นางวรรณรดา สิงห์แก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประซาซน
๒๔.นางปียะนุข ปีนตาสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๔.นางสาวอังคณา นุผาเลา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ'การ
๒๖.นายวุฒิกุล รูนรักษา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๗.นางสาวภัทรพิลาส กาญจนกุลดิษฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๘.นายธงชัย ศรีธิหล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๙.นางสาววิภัขขา ดาราแจ้ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓๐.นายกันต์ ภูศรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓๑.นางสาวปียรัตน์ สิงห์คำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓๒.นางสาวพินนภา จันทร์ใส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๓.นายสุขีพ พัวพรสวรรค์ ผู้ช่วยนักประขาสัมพันธ์



เลขานุการสภาฯ การประซุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ
สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ที่จะเริ่มในเวลานี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๔ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๔๖๔ โดย สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มาลงนามและเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๑ ท่าน 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จุดธูป เทียน บูขาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งทำหน้าที่ประธานสภา ดำเนินการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ตามระเบียบวาระ 
การประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ วันนี้สมาซิกเข้าร่วมประชุม ๒๑ ท่าน ซึ่งมีผู้มาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเปีดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม 
ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ บัดนี้

เช ิญ เลขาน ุการส ภ าฯ อ ่าน ป ระกาศส ภาองค ์การบ ร ิห าร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เร่ือง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสาม ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖

เลขานุการสภาฯ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน เรื่อง เร ียก
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖

ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอญัตติ (๑) 
ญัตติขออนุมัต ิขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ 
ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ (เพิ่มเติม) (๒) ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ (เพิ่มเติม) (๓) ญัตติ 
ขออนุมัติกันเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๗ (๔) ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาแล้วเห็นว่ามีดวามจำเปีนเพื่อประโยซน์แห่งองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนในการบริหารงาน การดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่ 
กฎหมายกำหนด

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๒ ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปีพ.ศ.๒๔๖๖ 
มีกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๖ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ 
กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖ นายสุรสิทธิ้ วงศ์การณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



ประธานสภาฯ ผมขอเร่ิมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ วันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ จำนวน ๑ เร่ือง

เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ส่งหนังสือ 
เรื่อง การขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราขินี และโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน “ เพ ิ่มเติม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้ทุกท่านแล้วนะครับ

ขอเขิญท่านนายกฯ อ่านคำแถลงครับ

นายก อบจ.ลำพูน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) 
ด้านการก่ายโอนภารกิจ กำหนดให้ลำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพดำเนินการตามภารกิจด้านการเสริมสร้างสุขภาพ บีองกัน และบำบัดโรค และการ 
รักษาพยาบาลเบื้องด้น โดยในระยะแรกให้ก่ายโอนตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และ 
ระยะสุดท้าย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่พร้อมรับการก่ายโอนก็ให้ก่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ 
ในบีจจุบันเรียกซื่อว่า “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบล” ให้ถือว่าเป็นการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่สมควรได้รับการพัฒนาให้เป็น “ตาข่ายความปลอดภัยทาง 
สังคม (Social Safety Net) ของประขาซน เพื่อให้ประซาซนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานได้ 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และได้รับการพัฒนาคุณภาพซีวิตท่ีดี และเหมาะสมกับสภาพการถ3ของท้องถิ่น ฉะน้ัน 
การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะเสนอขอรับการก่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและ 
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังเป็นไปเพื่อประโยซบัและคุณภาพซีวิต ที่ดีของ 
ประซาซนในจังหวัดลำพูน กระผมขอเรียนยืนยันต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อันทรงเกียรติแห่งนี้ว ่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีดวามพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะรับการก่ายโอนภารกิจและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาซน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน จะตำเนินการขอรับการก่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบล “เพิ่มเติม”จำนวน ๔๓ แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน



ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการถ่ายโอนสถานี 
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราขินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งคณะกรรมการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใด้มีมติเห็นขอบประกาศใช้ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒£๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒ (๔) 
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งเรื่องการขอรับการก่ายโอนภารกิจต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อ 
ทราบ พร้อมกับดำเนินการจัดส่งเอกสารผลการประเมินความพร้อมไปยังสำนักงานคณะกรรมการการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวช้องต่อไป

ก ร ะ ผ ม ข อ เร ีย น ต ่อ ส ภ า อ ง ค ์ก าร บ ร ิห า ร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด  
อ ัน ท ร ง เก ีย ร ต ิแ ห ่ง น ี้ว ่า ห ล ัก ก า ร ก ่า ย โ อ น ภ า ร ก ิจ ส ถ า น ีอ น า ม ัย เฉ ล ิม พ ร ะ เก ีย ร ต ิ ๖ ๐  พ ร รษ า 
นวมินทราฃินี และโรงพยาบาลส ่งเสร ิมส ุขภาพตำบล ให ้แก ่องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดตามแนวทางของ 
คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ “งานไป เงินไป ตำแหน่งไป บุคลากรสมัครใจ” 
ซึ่งกระผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะดำเนินการบริหารภารกิจก่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นว 
มินทราขินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามหลักธรรมภิบาลและยึดประโยขน์ฃองประขาซนซาว จังหวัด 
ลำพูนเป็นหลัก

กระผมหวังว่า คงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ช ้าราขการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อผลักดันให้การ 
ดำเนินการตามภารกิจก่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราขินี และโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบล บรรลุเปาหมายตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป

กระผมขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน และสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟ้งการแถลงของกระผมในวันนี้ 
กระผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ ความไว้วางใจ และสนับลนุนการขอรับการก่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราขินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประซาขนขาวจังหวัดลำพูนสืบไป

ประธานสภาฯ ที่ประชุมสภารับทราบ เรื่อง การขอรับการก่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราขินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัด 
ลำพูน “เพิ่มเติม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๘ แล้วนะครับ

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๒



๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง ร ับรองรายงานการประช ุมสภาองค ์การบริหารส ่วน  
จังหวัดลำพูน

๑) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๔ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ต า ม ร ะ เบ ีย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ว ่า ด ้ว ย ข ้อ บ ัง ค ับ
การประช ุมสภาท ้องถ ิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๗ และแก ้ไขเพ ิ่ม เต ิมถ ึง (ฉบับที่ ๓) พ .ศ .๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ กำหนด 
ให ้สภาท ้องถ ิ่นร ับรองรายงานการประช ุมสภาท ุกคราว ซ ึ่งบ ัดน ี้คณ ะกรรมการตรวจรายงานการประช ุม 
ได้ท้าการตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

สมาข ิกท ่านใดจะแก้ไขก้อยกำในรายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
หรือไม่

ถ้าไม่มีการแก้ไขถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัย 
สามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

ต่อไปเป ็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

การประชุมหรือไม่เขิญครับ
ม ีส ม าข ิกท ่าน ใดต ้องการจะขอแก ้ไขก ้อยกำใน รายงาน  

ล้าไม่มีการแก้ไข ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓

ญ ัต ต ิข อ อ น ุม ัต ิข ย าย เว ล าก าร เบ ิก จ ่าย เง ิน งบ ป ระ ม าณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีมิได้ก่อหนี้ 
ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)



ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การ'บริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้เสนอญัตติขอ
อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงนประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ 
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้ สมาขิกฯ ทุกพ่านแล้ว

ขอเขิญพ่านนายกฯ อ่านคำแถลงครับ

นายก อบจ.ลำพูน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาขิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้ทรงเกียรติทุกพ่าน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ขออนุมัติขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว รวมจำนวน ๓ โครงการ รวมเปีนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๒,๑๓๕1๒๐๐.- บาท (หกสิบสองล้าน 
หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในคราวประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ม ีมติอน ุม ัต ิให ้ขยายเวลาเบ ิกจ่ายเง ินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว น้ัน

เนื่องจากการดำเนินการตามโครงการบัญชีโอนเงินงบประมาณ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ทัน 
ในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันศุกร์ ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖) แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและใข้จ่ายเงินงบประมาณให้เป ็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง (เพ ิ่มเติม) รวมจำนวน ๒ โครงการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑ ๔ ,๑ ๐ ๑ ,๖ ๖ ๐ .-บาท (สิบลี่ล้าน- 
หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอ ียดการขยายเวลาเบ ิกจ ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ซึ่งได้จัดส่งให้สมาขิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทุกพ่านแล้ว

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ กำหนดว่า ในกรณีที่ม ีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใข้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน 
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้ไม่เกินอีกหน่ึงปี 
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี 
ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ ฯลฯ



ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติขอ 
อน ุม ัต ิขยายเวลาเบ ิกจ ่ายเง ินงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๕ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป

ประธานสภาฯ มีสมาซิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่

ไม่มีนะครับ

ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการลงมติก่อนจะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ
นับองค์ประขุม ด้วยครับ

ครบองค์ประขุม
เมื่อนับองค์ประขุมแล้ว มีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุม ๒๑ คน ถือว่า

สมาซิกท่านใดอนุมัตใิห้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบ ิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
(เพิ่มเติม)ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๒๐ เสียง)

ส มาซ ิกท ่าน ใดไม ่อ น ุม ัต ใิ ห ้ข ย า ย เว ล าก าร เบ ิก จ ่าย เง ิน  
งบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบ ิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗(เพิ่มเติม)โปรดยกมือ (ไม่มีการยกมือ)

ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๒๐ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ ญ ัต ต ิข อ อ น ุม ัต ิก ัน เง ิน ง บ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย  ป ระจ ำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)



ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอญัตติ
ขออน ุม ัต ิก ัน เง ินงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีม ิได้ก ่อหนี้ผ ูกพันไว้เบ ิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกๆ ทุกท่านแล้ว

ขอเขิญท่านนายกฯ อ่านคำแถลงครับ

นายก อบจ. ลำพูน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาขิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที' องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบ ิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว รวมจำนวน ๑๖ โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๕๐,๖๕๖.- บาท (สามสิบสองล้าน 
ห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในคราวประขุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณี 
มิได้ก่อหน้ีผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วน้ัน

เนื่องจากการดำเนินการตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ และบัญซีโอนเงินงบประมาณตั้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ประจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผ ูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ทันในวันทำการสุดท้าย ของ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วันศุกร์ ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖) แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นที่ 
จะด้องดำเนินการและใข้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงต้องขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
(เพ่ิมเติม) รวมจำนวน ๑๑๓โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน ๔๔,๔๗๘,๕๗๘.- บาท (ส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนแปดพัน 
ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ซ่ึงได้จัดส่งให้สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ทุกท่านแล้ว

โ ด ยถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิต าม ระ เบ ียบ ก ระ ท รว งม ห าด ไท ยว ่าด ้ว ย  
การรับเงิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน  การฝากเงิน การเก ็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ'ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคแรก กำหนดว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใข้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกีนระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติขอ 
อน ุม ัต ิก ัน เง ิน งบประมาณ รายจ ่ายประจำป ี.งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณ ีม ิได้ก ่อหนี้ผ ูกพัน ไว ้เบ ิกจ ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาอนุมัติต่อไป



๑๐

ประธานสภาฯ มีสมาซิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 

ไม่มีนะครับ

นับองค์ประชุม ด้วยครับ 

ครบองค์ประชุม

ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ ก่อนจะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ 

เมื่อนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุม ๒๑ คน ถือว่า

สมาซิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิได้ก ่อหนี้ผ ูกพันไว้เบ ิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพ ิ่มเต ิม) ตามที่ 
ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๒๐ เสียง)

สมาซิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) โปรดยกมือ 
(ไม่มีการยกมือ)

ผลการลงมติ ■1- อนุมัติ ๒๐ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระ:ท่ี ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ ขออนุมัติกันเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด 
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ 
ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้เสนอญัตติขอ
อนุมัติกันเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดกองสาธารณสุของค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว

ขอเซิญท่านนายกฯ อ่านคำแถลงครับ



นายก อบจ. ลำพูน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาซิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับการถ่ายโอน 
ภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๖ จำนวน ๑๑ แห่ง และ 
อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๖ เรียบร้อยแล้ว น้ัน

เน ื่องจาก การดำเน ินการตามแผนการใช ้จ ่ายเง ินบำรุงของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒£๖๖ ไม่สามารถดำเน ินการก่อหนี้และเบ ิกจ่ายเง ินได้ท ันภายในวันทำการส ุดท ้ายของป ีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒£๖๖ (วันศุกร์ ท่ี ๒๙ กันยายน ๒£๖๖) แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นที่จะต้อง 
ดำเนินการและใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขออนุมัติกันเงินตามแผนการ 
ใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๖ กรณีมิได้ถ่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งถ่อสร้าง รวมจำนวน ๒โครงการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น๑๔๐,๐๐๐.-บาท(หน่ึงแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) 
ตามบัญชีรายละเอียดการกันเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด 
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๖ กรณีมิได้ถ่อหนี้ผูกพัน 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๗ ซึ่งได้จัดส่งให้สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทุกท่านแล้ว

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒£๔๗ และ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒£๖๑ “ข้อ £๙  วรรคแรก กำหนดว่าในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน 
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ๆลฯ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติขอ 
อนุมัติกันเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒£๖๗ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ มีสมาซิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่
ไม่มีนะครับ

นับองค์ประขุม ด้วยครับ 

ครบองค์ประขุม

ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ ก่อนจะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ 

เมื่อนับองค์ประขุมแล้วมีสมาซิกอยู่ในที่ประขุม ๒๑ คน ถือว่า



สมาซิกท่านใดอนุมัตใิห้กันเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ท่านนายกๆ เสนอ โปรดยกมือ 
(ยกมือ ๒๐ เสียง)

สมาซิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินตามแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณ ีม ิได้ก ่อหนี้ผ ูกพัน ไว ้เบ ิกจ ่ายในป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือ 
(ไม่มีการยกมือ)

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภาฯ (นายศราวุฒิ ณ ลำพูน รองประธานสภาฯ คนท่ี ๒)
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอญัตติขอ 

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาซิกๆ ทุกท่านแล้ว

ขอเซิญท่านนายกฯ อ่านคำแถลงครับ

นายก อบจ. ลำพูน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาซิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ต ั้งงบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เร่ือง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกาศและมืผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และเป็นรายจ่ายงบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้ยังมิได้คำเนินการก่อหนี้ผูกพันแต่อย่างใด น้ัน

ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๒๐ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณี 
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗



๑๓

เนื่องจากการดำเนินการตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๖ ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ 
ทันในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันศุกร์ ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖) แต่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมจำนวน ๑๐ โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๗๑,๓๐๐.- บาท (สามสิบห้าล้านเจ็ด 
หมื่นหนื่งพันสามร้อยบาทล้วน) ตามบัญชีรายละเอียดการกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้จัดส่งให้สมาซิกสภาองค์การบริหารจังหวัด 
ลำพูน ทุกท่านแล้ว

โ ด ยถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิต าม ระ เบ ียบ ก ระ ท รว งม ห าด ไท ยว ่าด ้ว ย  
การรับเงิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคแรก กำหนดว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจึงขอเสนอญัตติขอ 
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิ'ได้ก่อหน้ีผูกพัน ไว้เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ มีสมาซิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 
ไม่มีนะครับ

ล้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ ก่อนจะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ
นับองค์ประขุม ด้วยครับ

เมื่อนับองค์ประขุมแล้วมีสมาซิกอยู่ในที่ประขุม ๒๑ คน ถือว่า
ครบองค์ประขุม

สมาซิกท่านใดอนุมัตใิห ้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่ายเพ ิ่มเต ิม 
(ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๒๐ เสียง)

สมาซิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
โปรดยกมือ (ไม่มีการยกมือ)

ผลการลงมต
- อนุมัติ ๒๐ เสียง
- ไม่อนุมัติ เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน



- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๗

ระเบียบวาระที่ ๗ - เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ ในวาระอ่ืน  ๆ มีสมาซิกท่านใดมีเร่ืองจะอภิปรายหรือไม1

เชิญท่านศิรศักดิ๋ฯ ครับ

นายศิรศักดิ๋ ทองยอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้

เร ียนประธานสภาฯ สมาซิกสภาฯ และคณะผู้บร ิหารผม 
นายศิรศักด ทองยอด สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้ ขอนำเรียนปรึกษาท่านนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
ครับ บ ีจจ ุบ ันในเขตพ ื้นท ี่ผมม ีบ ีญหาในเรื่องข ้อพ ิพาทแนวเขต พอเก ิดอุทกภัยหรือบ ีญหาที่เก ิดขึ้นในพื้นท ี่ 
ข้อพิพาทเราไม่มีเจ้าภาพหลักในการเข้าไปดำเนินการ หรือเข้าไปทำเอกสารส่งมายัง อบจ. ทำให้พี่น้องขาวบ้าน 
ในส่วนนี้เดือดร้อน ซึ่งข้อพิพาทเกิดจากกฤษฎีกาปี ๒๕๒๖ ตอนแยกแนวเขตตำบลกับกฤษฎีกาปี ๒๕๔๓ แยกแนว 
เขตเทศบาล ส่งผลให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนกัน เมื่อผมไปขอทางเขต ๑ เขาก็ไม่ดำเนินการให้เพราะเป็นประชากรของ 
เขต ๒ เมื่อมีถนนพัง ผมก็จะนำเอางบประมาณที่ท่านนายกฯ แบ่งให้ในแต่ละเขต ไปช่วยเหลือก็ไม่สามารถทำได้ 
เพราะเทศบาลตำบลลี้ ไม่ดำเนินการเนื่องจากอยู่นอกเขต ทำให้เกิดบีญหาคาบเกี่ยว ๓ ปี ที่ผ่านมาไม่สามารถ 
แก้ไขได้จึงนำเรียนท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เพี่อหาทางออกให้ผม ว่าเจ้าภาพหลักไม่ 
ผ่านเทศบาลได้หรือไม่ เพราะไม่สามารถแก้บีญหาได้ เรียนมาเพี่อปรึกษาครับ

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายก อบจ. ลำพูน เร ียนประธานสภาฯ สมาซิกสภาฯ ครับ ผมนายอน ุสรณ ์
วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต้องนำเรียนท่านศิรศักดฯ พื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ของเรา เป็นพื้นที่ของ 
ทางปกครอง อาทิ เช่น นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เพราะว่าเขตพื้นที่ของเราไม่มี โดยเฉพาะที่ล ี้ ส่วนมากจะเป็นปา 
สงวนต่างๆ เราก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ท ี่ม ีความขำนาญเรื่องนี้ด ้วย ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ภารกิจที่เราจะเข้าไปจัดการได้ 
ต้องไปปรึกษากับทางอำเภอครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านศิรศักดี้ฯ ครับ

นายศิรศักด ทองยอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้
เร ียนประธานสภาฯ สมาซิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ผม 

นายศิรศักด ทองยอด สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้ บีญหาที่ได้นำเรียนไปข้างด้น 
คือ เรามีงบประมาณ แต่ผมไม่สามารถให้นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลปาไผ่มาทำให้ได้ เพราะนายกเทศมนตรี 
เทศบาลตำบลปาไผ่มาทำก็เป็นงบประมาณของเขต ๑ ในความเป็นจริง คือ เราเป็นสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เราสามารถทำได้ในภาพรวมของจังหวัด แตในส่วนของท้องถิ่นมีความเข้าใจว่าใช้งบประมาณของตนเอง



จากเดิมเราสามารถบริหารจัดการได้ทั่วทั้งจังหวัด แต่ความคิดความเข้าใจของเขาเป็นกรอบว่าส่วนนี้เป็นงบประมาณ 
ของแต่ละท้องถิ่น ผมจึงอยากปรึกษานายกฯ ในส่วนที่เราลงงบประมาณไปจะสามารถแกไขได้หรือไม่ อย่างไร หรือ 
จะให้ผมดำเนินการผ่านนายอ0าเภอ เข ้า1ไปแก้,ป็ญหา เพราะช ่วงเวลาเด ือนก ันยายน -  ตุลาคม ทางอำเภอล ี้ 
จะมีนิญหาเรื่องอุทกภัยบ่อยครั้ง ซึ่งข้อพิพาทตรงนี้ยังอยู่ที่อำเภอ และจังหวัด แต่ยังไม่มีการขับเคลื่อน จังหวัดเองก็มี 
ดำสั่งถึงอำเภอตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ผมอยากนำเรียนปรึกษาว่า จะสามารถแก้ไขปีญหา 
ส่วนนี้ อย่างไรโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องกฤษฎีกา เป็นเรื่องงานที่ทำครับ

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ

น ายกอบจ.ลำพ ูน  เร ียนประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ ครับ ผมนายอน ุสรณ ์
วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โครงการต่างๆ ของอบจ. ที่ดำเนินการ ส่วนใหญ่จะทำประซา 
พิจารณ์ ผ่านไปยังเทศบาล หรืออบต. ซึ่งตรงนี้ยังขาดช่วงอยู่บ้าง คาดว่าปีหน้าเราจะปรับระบบให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าของพื้นที่ ให้ สมาชิกสภาฯ เทศบาล หรืออบต.เข้าไปร่วมกันแล้วทำโครงการออกมา บางโครงการอาจทำได้ บาง 
โครงการอาจทำไม1ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินหรืองบประมาณที่อบจ. ลำพูน มี แต่บางโครงการนี้อาจเป็นงบซ่อมแซม 
อาทิ ถนน แต่จุดสำคัญคือต้องทำความเข้าใจและตกลงกันให้เรียบร้อยก่อน มิใช่อบจ. ลงพื้นที่แล้ว ในพื้นที่ยังตกลง 
กันมิได้ อาทิ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ่าไผ, สมมุต ิว ่าเขาจะเอาอีกอย่างหนึ่ง ที่คาดว่าอาจได้ประโยชน์ 
มากกว่า ขณะเดียวกันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังไม่รวมถึง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็กล่าวว่าต้องทำ 
ถนนสายนี้ก่อน เพื่อเชื่อมกับอีกเทศบาลหนึ่ง เพราะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีเขตปกครองท้องถิ่น เขาก็มีความต้องการให้ 
ถนนเชื่อมไป มิใช่บางเทศบาลถนนพัง บางเทศบาลถนนดี นึ่คือปีญหาที่เกิดขึ้น ปีหน้าเราจะปรึกษาหารือกันตั้งแต่ 
ระดับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นมา ความต้องการคือให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างความเข้าใจร่วมกัน ผมต้องการให้พื้นที่ดี 
ทั้งหมด มิใช่บางหมู่บ้านดี บางหมู่บ้านไม่ดี ตรงนี้เป็นปีญหาของเราด้วย ความจริงเราเคยติดต่อประสานไปยัง 
นายอำเภอในฐานะที่เป็นผู้ปกครองท้องถิ่น ช่วยเจรจากับบ่าไม้ หรือต่างๆ เพื่อแก้ไขปีญหา แต่ว่าก็ยังไม่คืบหน้า 
เท่าที่ควร ปีหน้าจะลงไปทำประซาพิจารณ์ด้วยกัน และตัดสินร่วมกันเลือก ๒ -  ๓ โครงการที่มีศักยภาพที่สุด และ 
เป็นผลดีต่อภาพรวมที่สุด โดยที่มี สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นตัวเชื่อม ขณะนี้หลายแห่งกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านกับนายกฯ มีความเห็นไม่ตรงกัน จึงดำเนินการไปคนละทิศทาง ปีหน้าเราต้องปรึกษากันก่อน อาจต้องมี 
เหมือนข้อตกลง คณะสันนิบาตฯ ครับ

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุรขัยฯ ครับ

นายสุรขัย ขัติปีญณา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอบ้านโอ่ง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ผมนาย 
สุรขัย ขัติปีญญา สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอบ้านโอ่ง ขอเรียนถามประธานสภาฯ 
ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งเตือนเรื่องพายุ และฝน 
ฟ้าคะนอง ซึ่งส่งผลให้เกิดนํ้าหลากในหลายพื้นที่ จึงได้มีการติดต่อประสานเป็นหนังสือจากหน่วยงานท้องถิ่น อาทิ 
เทศบาล หรืออบต. ขอความอนุเคราะห์ เร่ือง ถุงกระสอบทราย ผมจึงเรียนถามว่าทางอบจ.ลำพูน 
สามารถดำเนินการให้ได้หรือไม่



ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกๆ ครับ

นายก อ บ จ .ลำพูน เร ียน ประธาน สภาฯ สมาช ิกสภาฯ ครับ ผมนายอน ุสรณ ์
วงศ์วรรณ นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการดำเนินการของ อบจ.ลำพูน สืบเนื่องจาก เร่ือง ถุงกระสอบ 
ทรายข้อเท็จจริงคือไม่ใช่ภารกิจของอบจ. อีกทั้งงบประมาณน้อย <£-๖ บาท ๑,๐๐๐ กระสอบ ก็ ๖,๐๐๐ บาท 
สมาชิกสภาฯ จ่ายเองก็ได้ เทศบาลก็ขอมาอีก มันไม่ใช่ภารกิจสาธารณะ อาจอยู่ในภารกิจของส่วนอื่นๆ แต่ภายหลัง 
ทาง อบจ.ลำพูน ก็ดำเนินการให้ จึงมีหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ขอมากขึ้น พวกเราก็เอาไปให้เทศบาล เทศบาล 
ก ็ดำเน ินการใส ่ทรายแล้วก ็บอกว่าเป ็นกระสอบของเขา ผมจึงสั่งให้ประทับตราอบจ. ลำพูน ลงในกระสอบ 
ซึ่งเป็นการแก้ไขป็ญหาเฉพาะหน้า และก็ต้องใช้อยู่ทุกปี ทางองศ์การบริหารส่วนจังหวัดจึงคิดโครงการ อาทิ เหมือง 
ฝายดิน ช่อมแซมต่างๆ มากกว่าการดำเนินการมอบถุงกระสอบทรายครับ บางคนก็นำเอาไปเก็บไว้ไม่ได้กล่าวถึง 
สมาชิกสภาฯ แต่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็นำไปเก็บใต้ถุนบ้านกัน อย่างที่ผมกล่าว ๑ ,๐๐๐ ลูก ๖,๐๐๐ บาท ก็เลยพักไว้ 
ก่อน แต่อาจมีกรณีของจังหวัด นํ้าใหญ่ต่างๆ อาทิ เหมือง ฝายที่จำเป็น ผมเลยสั่งซื้อ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ แต่อย่าไป 
บอกเขานะครับ เพราะเดี๋ยวเขาออกมากัน ให้ไปรายแล้ว อีกรายก็มารอรับ เอารถปีกอัพ (กระบะ) มาเตรียมใส่ 
ไปเลย กลัวว่าจังหวัดเกิดอุทกภัย ปภ. (ปีองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน) จะมาขอ เราเป็นรองตลอดไม่ 
เคยเป็นหัวหน้าลักที ผู้ว่าราซการจังหวัดเป็นผู้นัญซาการ ขนาดผู้,ว่าราชการจังหวัดลำพูน ยังมาขอเราเลย ถ้าอบจ. 
ลำพูน ไม่มีก็โดนตำหนิว่าไม่มีอะไรที่จะแก้ไขป็ญหาให้ประซาขน ซาวบ้านก็ไม่ช่วยเหลือตัวเองด้วย เทศบาลก็ 
ไม่ช่วยเหลือตัวเองด้วย พอเกิดปีญหาขึ้น ก็คิดถึงอบจ.ลำพูนก่อนเลย พอผักตบขวาเต็มก็คิดถึงรถแม็คโครของ 
อบจ.ลำพูน แต่ท้องถิ่นไม่เคยคิดจะช่วยกันกวาดขึ้นเลย ความจริงคือมิใช่ภารกิจของเรา แม้กระทั่งเรื่องผักตบขวา 
ก็ตาม เพ ราะฉะน ั้นภารก ิจต ังกล ่าวจ ึงเป ็นภารก ิจท ี่เขาขอมา สมมติว่าหลังวัดพระธาตุฯ เขตเทศบาลเม ือง 
มีผักตบซวาก็ต้องให้ทางเขาขอมาแล้วเขาก็ต้องมาช่วยด้วย มิใช่จะทำโครงการออกไปตัด สิ้นเปลืองนํ้ามัน ตังน้ัน 
ส่วนที่มิใช่ภารกิจของอบจ.ลำพูนก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องครับ

ประธานสภาฯ เชิญท่านจ่าสิบเอกธีระศักดี๋ฯ ครับ

จ.ส.อ.ธีระศักดี๋ อุปะละสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง

เร ีย น ป ระ ธ าน ส ภ าฯ  ส ม าช ิกส ภ าฯ แ ล ะค ณ ะผ ู้บ ร ิห าร  
ผ ม จ .ส .อ .ธ ีรศ ัก ด ี๋ อ ุปะละสถ ุล  ส ม าช ิก ส ภ าอ งศ ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  เขต ๗ อ ำ เภ อ เม ือ ง  
ผมมีเรื่องนำเรียน ประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร และทางสำนักช่าง ในเรื่องของไฟโซลาร์เซลล์ จากถนน 
ถ่ายโอนบ้านศรีนัวบาน ตำบลศรีนัวบาน -  บ้านสแล่ง ตำบลมะเขือแจ้ เนื่องจากไฟโซลาร์เซลล์ ท้ัง ๖๑ ด้นที่เคย 
กล่าวถึงในที่ประชุมสภา ได้ถูกขโมยแบตเตอรี่ขาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ไปทั้งสิ้น จำนวน ๙ ลูก ขณะนี้ ยังมีได้ 
ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารชุดปีจจุบัน มาเพิ่มอีกจำนวนทั้งสิ้น 
๑๒ ตัน แต่ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวมีระยะทางที่ยาว ซึ่งผมได้ดำเนินการจัดทำเรื่องตั้งแต่ 
ปี ๒๕:๖๔ ขอไฟโซลาร์เซลล์เพิ่ม ๒๐ ด้น พร้อมทั้งติดตั้งในถนนถ่ายโอนตังกล่าวในส่วนที่เป็นจุดอับแสง ส่วนเรื่อง 
ที่จะนำเรียนท่านคณะผู้บริหารและสำนักช่าง เป็นเรื่องไฟโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑๒ ต้น ท่ีติดต้ังใหม่ ซ่ึงไฟโซลาร์เซลล์ 
เดิม จะสว่างตั้งแต่ช่วงมีด ถ ึงช ่วงเวลาประมาณ ๖ .๐๐ น. แต่'ไฟ'โซลลาร์ฯ ที่ดำเนินการติดตั้งใหม่ มีราคาถึง 
๖ ๐ ,๐๐๐ -  ๗๐,๐๐๐ บาท ไฟจะสว่างถึงประมาณเที่ยงคืน บางส่วนก็ตับลง ขณะนี้ได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการ 
ตรวจสอบพบว่ามีป็ญหาจำนวน ๕ ด้น ที่ไฟไม่ส่องสว่าง อยากทราบว่าเป ็นเพราะเหตุใด การกักเก็บพลังงาน 
แสงอาทิตย์ของไฟโซลาร์เซลล์ใหม่ จึงส่องสว่างได้เพียงเที่ยงคืน และส่วนที่ไม่ส่องสว่างจะดำเนินการอย่างไร



ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกๆ ครับ

นายก อบจ. ลำพูน เร ียน ประธาน สภาฯ สมาช ิกสภาฯ ครับ ผมนายอน ุสรณ ์
วงศ์วรรณ นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่าน สมาชิกสภาฯครับ ก็โซส่าเซลล์ก็คือแสงอาทิตย์มันโม่ค่อยมี 
มันก็น้อยลงโปเรื่อย ถ้าวันใดโม่มีแสง มันมีดนะครับ มันก็อาจจะสว่างน้อยหรือโม่สว่างเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับ แต่มัน 
ก็มี,จุดดี - จ,ดเสีย ต่างกันกับโฟกิ่ง ที่ต้องปกเสาต้องเดินสายอะไรต่างๆ ซึ่งต่างจากอันนี้ที่ปีกเมื่อวาน วันนี้สว่างเลย 
โม่ต้องลากลายใดๆ แต่ข้อเสียมันคือวันใดมีด มันก็ลำบาก แต่ถ้าวันใดสว่างขึ้นมามันก็ดีหน่อย สำนักช่างต้องโปดูจุด 
ด้วย ถ้าโปอยู่ใต้ต้นโม้ก็ไม่ไต้ แต่ถ้าไฟโม่ออกเลยต้องไปสำรวจ แล้วก็แจ้งโปยังบริษัท ส่วนเรื่องขโมย เชิญหัวหน้า 
สำนักปลัดฯ ชี้แจงครับ

นางสาวณปภัซ อุตตมชัย หัวหน้าลำนักปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด

เร ียน ป ระ ธ าน ส ภ าฯ  สมาช ิกสภาฯ และคณ ะผ ู้บ ร ิห าร 
ดิฉันนางสาวณปภัซ อุตตมชัย หัวหน้าสำนักปลัดองศ์การบริหารส่วนวังหวัด ขออนุญาตติดตามผลคดีในส่วนของ 
การขโมยแบตเตอรี่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ที่ครีนัวบานให้ก่อนค่ะ

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุรชัยฯ ครับ

นายสุรชัย ชัติปีญญา สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอบ้านโอ่ง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ผมนาย 
สุรชัย ฃัติป้ญญา สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอบ้านโอ่ง ขอบคุณท่านนายกฯ ท่ีใหั 
คำตอบเรื่อง ถุงกระสอบทรายครับ ผมมีเรื่องขอความอนุเคราะห์ ๒ เร่ือง

๑.หากองศ์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูน ไม่มีนโยบายที่จะให้ 
ถุงกระสอบทราย ผมขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบรับหนังสือที่ส่งมาจากหน่วยงานในพื้นที่

๒.เร ื่องหน ังส ือขอความอน ุเคราะห ์เคร ื่องจ ักรขององศ ์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งดำเนินการขอมาเป็นระยะเวลานานแต่ยังไม่โต้รับคำตอบ ในบางพื้นที่ที่ขอความอนุเคราะห์ 
มาอาจเป็นเขตพื้นที่ป่า แต่เนื่องจากผมโต้รับการติดต่อประสานจากหน่วยงานท้องถิ่น ก็ไม่สามารถให้คำตอบโต้ 
ผมจึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ หากมีหนังสือฯ มาช่วยลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบไต้หรือไม่ พร้อมทั้งนำเสนอ 
เป็นหนังสือแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นที่แจ้งเข้ามาให้ชัดเจน ขอความอนุเคราะห์ครับ

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ



นายก อบจ. ลำพูน เร ียนประธานสภาๆ สมาซ ิกสภาๆ ครับ ผมนายอนุสรณ์
วงศ์วรรณ นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มันก็สองแง่สองง่ามเหมือนกัน จะต้องออกโปสำรวจก่อน ทาง 
สำนักช่างก็ไปสำรวจ สมาซิกสภาฯ ก็ต้องอยู่ด้วย ถ้าสามารถทำไต้ซาวบ้านยินยอม สมมติว่าไปขุดลอกคลองอะไร 
ต่างๆ เอาดินขึ้นไปบนผิง แล้วผิงดังกล่าวเป็นที่นา ที่สวนของซาวบ้าน ซาวบ้านก็ต้องยินยอมด้วย การสำรวจจึง 
สำคัญ แตถ่้าไม่ออกสำรวจแล้วดำเนินการเลย พอไปถึงแล้วเกิดปิญหา เอารถลงแล้วก็ต้องเอาขึ้นกลับมา ก็เลยให  ้
ท่านรองวิซัยฯ ทำหนังสือให้ออกไปสำรวจดูก่อน แต่ว่าอันไหนที่รอนานมาก คงไม่สามารถทำได้ อาจอยู่ในเซตป่า 
สงวน หรือมิใช่ที่สาธารณะ ต้องนำหนังสือมาดูอีกทีว่าถึงลำดับขั้นตอนใด แล้วก็ตอบหนังสือกลับไป ส่วนกระสอบ 
ทรายก็แจังซอไปทาง ปภ. ยังไงก็ให้ ปภ. ทำหนังสือมาหาเราอีกทีก็ได้ เพราะกระสอบทรายที่มือยู่เราเอาไวัป็องกัน 
อุทกภัยต่างๆ โดยที่จังหวัดขอร้องมา ครับ

ประธานสภาฯ เซิญท่านสืบสวรรค์ ครับ

นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๘ อำเภอเมือง

เร ีย น ป ระ ธ าน ส ภ าฯ  สมาซ ิกส ภาฯ และคณ ะผ ู้บ ร ิห าร  
ผมนายสืบสวรรค์ เก่งสา'ริกรรณ์ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๘ อำเภอเมือง ผมมืเรื่อง 
ที่จะนำเรียนผู้บริหาร ๒ เร่ือง

๑.เรื่องซับเมอร์ส ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่ในห้วงเวลา 
ซองคณะผู้บริหารขุดเก่า ครั้งก่อนผมสอบถามผลการดำเนินคดี ณ สภาแห่งนี้ ทราบว่า อยู่ในการดำเนินการซองศาล 
ปกครอง ล่าสุดได้รับแจ้งผลการดำเนินคดี ว่า อบจ.ลำพูน ซนะคดี อยากสอบถามเพิ่มเติมว่าในกรณีที่คดีดำเนินการ 
ถึงที่สุดแล้ว การจัดซ้ือซับเมอร้สในส่วนดังกล่าว จะดำเนินการต่อไปอย่างไร

๒.เร ื่องเคร ื่องส ูบน ํ้า ส ืบ เน ื่องจากส ัปดาห ์ก ่อนเก ิดฝนตก 
ติดต่อกัน เป็นเวลา ๑ -  ๒ สัปดาห์ มีประซาซนในพื้นที่คาบเกี่ยวกันกับที่ผมรับผิดขอบ กล่าวคือระหว่างพื้นที่ตำบล 
เห ม ืองจ ี้ -  ตำบลทาข ุนเง ิน  ปรากฏว ่าเม ื่อว ันศ ุกร ์ท ี่ผ ่านมา ได ้เก ิดน ํ้าท ่วมบ้านประซาซนในพื้นท ี่ด ังกล่าว 
ซึ่งประซาขน ได้มาติดต่อประสานผม ขอเครื่องสูบนี้าฃอง อบจ.ลำพูน ดังน้ัน จึงขอปรึกษาประธานสภาฯ ผ่านไปยัง 
คณะผู้บริหารว่าเครื่องสูบนั้าดังกล่าวอยู่ในความรับผิดขอบของส่วนราซการใด ผมเคยโทรไปหาเจ้าซองเครื่องสูบนั้า 
เขาแจ ้งว ่าอย ู่ฝ ่ายสาธารณ ูปโภค ซ ึ่งฝ ่ายด ังกล ่าวผมไม่แน ่ใจว ่าอยู่ส ่วนราซการใด อีกเร ื่องค ือกรณ ีเร ่งด ่วน 
เมื่อผมติดต่อประสานไปเซาแจ้งว่าอยู่เหมืองลี้มืรัก ติดวันเสาร์ -  อาทิตย์ สุดห้ายก็เลยนำพญานาคสูบนั้ามาใซ้ก่อน 
บางทีเทศบาลแจ้งผมมาว่าให้นำเครื่องสูบนํ้าออกมาก่อนหนังสือทำตามทีหลัง เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนประซาซน 
ได ้ร ับ ความเด ือดร ้อน  แนวปฏ ิบ ัต ิจะเป ็นแบบน ี้ตลอด แต ่เพ ื่อประโยซน ํฃองประซาขนตรงจ ุดน ี้ฝากไว ้ 
เป็นการบ้านคณะผู้บริหาร ในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ช่วงฤดูฝน ควรมีการเตรียมความพร้อม ในกรณีที่ห้องถิ่น 
ขอมา เข้าใจว่าเป็นช่วงใกล้ปีดงบประมาณช่วงเดือนกันยายน การดำเนินการใดๆ อาจจะลำบาก ตรงนี้ต้องลอง 
ปรึกษากับเทศบาล บางทีเทศบาลอาจเติมนั้ามันให้ ถ้าแก้ไซป็ญหาได้ตอบโจทย์ก็จะเป็นผลดีกับคณะผู้บริหารครับ



๑๙

นายก อบจ. ลำพูน เร ียนประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ ครับ ผมนายอนุสรณ ์
วงศ์วรรณ นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่านลืบสวรรศ์ๆ ก็ถามเองตอบเองไปหมดแล้วครับ ทาง 
อบจ.ลำพูน ได้จัดซื้อมาอีก I© เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อม บางครั้งก็มีหน่วยงานองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืมไป 
ใช้งานบ้าง ส่วนเรื่อง1ซับเมอร์ส เมื่อก่อนเราก็ให้เขายืมจนพังใช้การไมได้ แต่โครงการมันจบไปแล้ว ขอเชิญกองพัสดุฯ 
ขี้แจงครับ เบื้องด้นคือทางอบจ.ลำพูน ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้อีกแล้ว เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานอื่นครับ

นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เร ียน ป ระธาน ส ภ าฯ สมาช ิกสภาฯ และคณ ะผ ู้บร ิหาร 
ดิฉันนางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน คดีความซับเมอร์สเป็นเรื่องของปีงบประมาณ 
ท ี่ผ ่านมาแล้วถือว่าตกไป หากต ้องการดำเน ินการต่อต ้องมีการเสนอเรื่องข ึ้นใหม่ พร้อมพิจารณาขอบเขต 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดขอบ ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เท่าที่จำได้ ณ ข่วงเวลานั้นเกิดปีญหาภัยแล้ง 
ทั้งจังหวัดเราได้ใช้งบสำรองจ่ายในการซื้อซับเมอร้สให้ไมไข่เฉพาะที่เกิดคดีความ แต่หลายพื้นที่ที่เกิดภาวะภัยแล้ง

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ

ประธานสภาฯ เรื่องอ่ืนไม่มีอีกนะครับ
กระผมในนามสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอขอบคุณ 

เพื่อนสมาชิก หัวหน้าส่วนราซการและช้าราฃการทุกท่านที่ได้เช้าร่วมประขุมทำให้ภารกิจของสภาฯ เสร็จส้ินไปด้วยดี

เสิกประขุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
การประขุมในวันนี้ ขอปีดประขุม

รับรองความถกด้อง

ส.ต.ท.
[วุฒิภัทร K hนมณี)

เลขานุการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
(นางสาวพินนภา จันทร่ใส) 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประขุม



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสาม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประชุมตรวจรายงานฯ ในวันท่ี ตุลาคม ๒๕๖๖

fal'
(ลงซ่ือ) ประธานกรรมการ

(นายเฃมชาติ สุคันธวงศ์)

(ลงซ่ือ)
(นายปวีณวัซร์ ศรีพงษ์)

(ลงซ่ือ)
—

(นายบุญเลิศ อินบุรี)
กรรมการ

(ลงซ่ือ)
(นายธนารักษ์ วงค์ษา)

กรรมการ

(ลงซ่ือ)
(นายพัฒนเดช สมบูรณ์ชัย)

กรรมการ

(ลงซ่ือ)
^ £ ^ ' m ■) (นายสุรสทธ วงศการณ)

กรรมการ/เลชานุการกรรมการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มีมติรับรองรายงานการประชุมฯในคราวการประชุมสภาช 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีส่ี คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

(นายนิวัติ เพียรพนัสสัก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


